

ในการที่จะเปิดเผยพองทำให้ทัศนคติของคุณและผู้อื่นเป็นไปในทางบวก

วันนี้ ผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลก บัพดาตา รู้สึกยินดีที่ได้เห็นลูกๆ ของท่านในทุกหนแห่ง ท่านเห็นและได้ยินความกระตือรือร้นในจิตใจของลูกๆ ทุกคน ลูกทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในจิตใจ และนั่นก็คือการกลับมาตัดเทียบกับพ่ออย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นเป้าหมายของลูก เห็นความกล้าหาญและความคิดที่สูงส่งของลูก บัพดาตาก็รู้สึกพอใจ พร้อมกันนั้น ท่านยังเห็นอีกด้วยว่า แม้ว่าลูกทุกคนจะมีเป้าหมายสูงสุดเหนือสิ่งใด แต่คุณสมบัติที่ปรากฏให้เห็นในตัวลูกนั้นก็ตามลำดับกันไป การมีคุณสมบัติตามเป้าหมายหมายถึงการกลับมาตัดเทียบกับพ่อ ลูกๆ ที่เป็นเครื่องมือบนเวทีของงานรับใช้มีความคิดเดียวตลอดเวลาว่าจะเปิดเผยพองอย่างไรและจะเกิดขึ้นเมื่อใด ลูกมีความคิดเช่นนี้ใช่หรือไม่? แล้วพ่อก็ถามลูกๆ ว่า ลูกๆ เมื่อไหร่ลูกๆ จะได้รับการเปิดเผยในสภาพที่เพียบพร้อมและสมบูรณ์พร้อมของลูก? พ่อก็ถามสำหรับลูกๆ ว่า ลูกได้กำหนดวันที่สำหรับสิ่งนั้นไว้แล้วหรือยัง? หรือว่าวันนั้นจะไม่ถูกกำหนดไว้?

ลูกต่างชาติบอกว่าวันสำหรับโปรแกรมใดๆ ก็ตามจะต้องกำหนดล่วงหน้าหนึ่งปี ลูกพูดเช่นนี้ใช่ไหม? ดังนั้น พ่อจึงถามลูกว่า ลูกได้กำหนดวันที่จะเปิดเผยตนเองแล้วหรือยัง? ลูกได้มีการพบปะและประชุมกันหลายครั้งแล้วใช่หรือไม่? ลูกยังคงมีการพบปะและประชุมกันต่อไป วันนี้มีการประชุมเช่นนั้นเช่นนี้ พรุ่งนี้ก็มีการประชุมเช่นนั้นเช่นนี้ แม้กระทั่งเวลานี้ลูกหลายคนก็มาที่นี้เพื่อพบปะและประชุมกัน มีคนสามกลุ่มที่มาที่นี้เพื่อพบปะและประชุมกัน นั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่วันที่สำหรับการพบปะและประชุมนี้คือเมื่อไร? คำพูดและการกระทำของลูกต้องเป็นไปตามความคิดของลูก ให้ความคิด คำพูด และการกระทำของลูกเป็นไปตามเป้าหมายที่สูงส่งของลูก บัพดาตาเห็นว่าเมื่อลูกๆ ผู้ให้คุณประโยชน์ต่อโลก ซึ่งเป็นเครื่องมือในการให้ประโยชน์แก่ดวงวิญญาณทั้งหมด จะขึ้นมาบนเวทีในรูปที่มองเห็นได้ บัพดาตาเห็นว่าลูกแต่ละคนกำลังเพียรพยายามอย่างแผ่วตัว และลูกมีความรักที่ลึกซึ้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อไรลูกจะหลุดหายไปในการรักของความคิดพิเศษนี้โดยสิ้นเชิง? ลูกทุกคนมีความรักนั้น แต่ลูกต้องอยู่อย่างมุ่งมั่นและจดจ่ออยู่กับการนำความคิดนี้มาใช้ในรูปปฏิบัติอยู่เสมอ นั่นคือ การเป็นรูปในทางปฏิบัติของการเติมเต็มความคิดนี้ ในปัจจุบัน ความคิดและการกระทำทางกายของลูกมีความแตกต่างกัน มันต้องเกิดขึ้น และลูกๆ ที่ต้องทำสิ่งนี้ ยังไงพ่อก็เป็นกระดุกสันหลังอยู่แล้ว

ดังนั้น บัพดาตาเห็นว่าวิธีในการทำงานรับใช้ที่เร็วที่สุดคือการกระจายกระแสจิตโดยผ่านทัศนคติของลูก(วริตติ vritti) ทัศนคตินั้นเร็วยิ่งกว่าแม้กระทั่งจรวดที่เร็วที่สุดเสียอีก บรรยากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยทัศนคติของเรา ลูกสามารถไปถึงที่ใดก็ตามที่ลูกต้องการและไปถึงดวงวิญญาณได้มากเท่าใดก็ตามที่ลูกต้องการด้วยทัศนคติของลูกในขณะที่นั่งอยู่ที่นี้ ลูกสามารถเปลี่ยนวิสัยทัศน์และโลกด้วยทัศนคติของลูก อย่างไรก็ตาม มีบางอย่างที่สร้างอุปสรรคต่อการรับใช้ของลูกด้วยทัศนคติของลูก กระแสจิตแพร่กระจายด้วยทัศนคติของลูก แม้กระทั่งภาพลักษณ์ที่ไม่มีชีวิตของลูกในชาติเกิดสุดท้ายก็ยังรับใช้โดยผ่านกระแสจิตในขณะนี้อยู่ใช่หรือไม่? ลูกได้เห็นสิ่งนี้แล้วใช่ไหม? ลูกได้เห็นวัดแล้วใช่ไหม? ลูกดับเบิลเฟอร์เรนเนอร์ได้เห็นแล้วหรือไม่ว่า? หากลูกยังไม่ได้เห็น ทำให้แน่ใจว่าลูกได้เห็นวัดเหล่านั้นแล้ว เพราะนั่นคือวัดของลูก กุมารี, วัดเหล่านั้นคือวัดของลูกหรือของคนอื่นเดีย? วัดเหล่านั้นคือวัดของลูกทุกคน อัจชะ ขอแสดงความยินดี! รูปเคารพในวัดนั้นก็ทำงานรับใช้ในทางปฏิบัติ นั่นคือ ลูกดวงวิญญาณ รูปเคารพในวัดเหล่านั้นกำลังรับใช้อยู่ ผู้เลื่อมใสศรัทธามากมายกำลังได้รับการเติมเต็มความปรารถนาโดยผ่านกระแสจิต โอ้ รูปเคารพที่มีชีวิต จงแผ่กระแสจิตไปสู่บรรยากาศด้วยทัศนคติของความปรารถนาและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ของลูก การพูดว่า "แต่ แต่..." นั้นมันไม่รู้สึกลึเลย แต่บ๊อบบี้ต้องพูด ฟันดาว่าสลูกชอบคำว่า "แต่" ไหม? ลูกไม่ชอบ ยังมีคำว่า "แต่" อยู่ไหม หรือว่ามันจบสิ้นไปแล้ว? วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือให้แต่ละคนตรวจสอบภายในตนเอง และลูกสามารถตรวจสอบตนเองได้ในหนึ่งวินาที ทำในตอนนี้นะ! บ๊อบบี้ควรใช้เวลาสักหนึ่งวินาทีไหม? หรือลูกได้รับเวลาหนึ่งวินาทีในขณะที่พูดถึงเรื่องนี้หรือไม่? ตอนนี้ให้ตรวจสอบตัวเอง: ฉันมีกระแสในเชิงลบในทัศนคติที่มีต่อดวงวิญญาณใดๆ หรือไม่? หากลูกต้องการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลก แล้วถ้าลูกมีกระแสที่ไร้ประโยชน์ในจิตใจของลูกแม้แต่กับดวงวิญญาณเดียว หรือถ้าแม้กระทั่งกระแสจิตที่แท้จริงของลูกเป็นลบ ลูกก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ อุปสรรคต่างๆ จะยังคงมีอยู่ต่อไปและจะต้องใช้เวลา จะไม่มีพลังใดๆ ในบรรยากาศ ลูกบางคนพูดว่า: เขาก็เป็นเช่นนั้นเสมอ เขาเป็นเช่นนั้น ดังนั้นจึงมีกระแสจิตนั้นมาสู่เขา พวกเขาแม้กระทั่งให้ความรู้กับพ่อด้วย "บ๊อบบี้ ท่านรู้ว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นอย่างนั้น" อย่างไรก็ตาม พ่อถามลูกว่า ดวงวิญญาณนั้น

เลวร้ายและผิด และไม่ควรเป็นเช่นนั้น แต่พอได้อนุญาตให้ลูกเก็บความผิดนั้นไว้ในทัศนคติของลูกหรือไม่? ผู้ที่คิดว่าพ่อกับแม่ได้อนุญาตให้ลูกทำเช่นนั้น ยกมือขึ้นหนึ่งข้าง แสดงให้เห็นบนทีวี (พูดกับดาดีจี) ลูกกำลังดูสิ่งนี้อยู่ใช่หรือไม่? จำไว้ว่า ลูกยกมือขึ้น ดับเบิลพอร์นเนอร์ยกมือขึ้นหรือไม่? กำลังแสดงบนทีวีของบัปดาดา ทรายไบต์ที่ดวงวิญญาณบราห์มินยังมีกระแสจิตในเชิงลบต่อดวงวิญญาณใด เขาจะไม่สามารถกระจายกระแสจิตไปสู่บรรยากาศเพื่อคุณประโยชน์ต่อโลกโดยผ่านทัศนคติของเขาได้ จงเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ ไม่ว่าลูกจะทำงานรับใช้มากเพียงใด แม้ว่าลูกจะบรรยายแปดครั้งต่อหนึ่งวัน มีค่ายโยคะ หรือสอนหลักสูตรหลายประเภท ลูกจะต้องไม่มีกระแสจิตในเชิงลบใดๆ ในทัศนคติของลูกสำหรับดวงวิญญาณใดๆ โอเค, คนนั้นเป็นคนไม่ดีและทำผิดหลายครั้ง และทำให้หลายๆคนต้องเป็นทุกข์ แต่แทนที่จะต้องทำให้เขาได้รับผิดชอบที่ทำให้บุคคลนั้นเป็นทุกข์ ลูกไม่สามารถเป็นผู้ช่วยและเปลี่ยนแปลงเขาได้หรือไม่? ลูกต้องไม่ช่วยเขาในการทำให้เขาต้องรับผิดชอบที่ทำให้คนคนนั้นเป็นทุกข์ แต่จงเป็นผู้ช่วยในการช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง แม้ว่าจะมีดวงวิญญาณที่ลูกคิดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือลูกตัดสินใจว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง จงจำไว้ว่าทุกคนต่างก็ตามลำดับกันไป ดังนั้น ทำไมลูกถึงคิดว่าคนนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย? ทำไมลูกถึงตัดสินใจ? พ่อเป็นผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสิน ลูกทุกคนกลายเป็นผู้ตัดสินซึ่งกันและกัน พ่อยังคงเห็นลูกตัดสินใจ: คนนี้เป็นอย่างนี้ คนนี้เป็นอย่างนั้น และคนนี้เป็นเช่นนั้น

ลูกเห็นพ่อบราห์มาในทางปฏิบัติแล้ว ไม่ว่าดวงวิญญาณจะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแค่ไหน บัปดาดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อบราห์มาในรูปที่มีตัวตน ก็ได้มอบความรักและความระลึกถึงแก่ลูกๆทุกคน และกล่าวกับลูกๆทุกคนอยู่เสมอว่า “ลูกที่แสนหวาน ลูกที่แสนหวาน... ท่านบอกว่าสองถึงสี่คนเป็นลูกที่แสนซมและที่เหลือเป็นลูกที่แสนหวานหรือไม่? ท่านมีความเมตตาเสมอแม้กระทั่งต่อดวงวิญญาณเช่นนั้น ท่านกลายเป็นมหาสมุทรแห่งการให้อภัย โอเค หากลูกเก็บความรู้สึกในเชิงลบใดๆไว้ในทัศนคติของลูกต่อใครก็ตาม ลูกจะได้รับประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้น หากลูกได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น ลูกก็สามารถทำได้ ลูกได้รับอนุญาตที่จะทำสิ่งนั้นได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีประโยชน์ใดๆ หากมีเพียงความทุกข์เท่านั้น...แล้วบัปดาดาบอกว่าเมื่อสิ่งนั้นมาปรากฏต่อหน้าลูก ลูกต้องมองเข้าไปในกระจกในเวลานั้น ดังนั้น สำหรับทัศนคติของลูกที่จะซึมซับสิ่งใดๆที่ไม่เป็นประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่ไม่ดี การมีความรู้ที่เต็มเปี่ยมเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน ลูกมีความรู้ว่าจะอะไรผิดและอะไรถูก การมีความรู้ที่เต็มเปี่ยมนั้นไม่ใช่เรื่องผิด แต่ทัศนคติของลูกที่จะซึมซับสิ่งที่ไม่ดีนั้นถือเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะลูกจะประสบกับความสูญเสียในตัวเองในรูปแบบของอารมณ์เสีย ความคิดที่ไร้ประโยชน์ และพลังในการจดจำระลึกถึงที่น้อยลง เนื่องจากลูกเป็นผู้ที่จะทำการชำระล้างวัตถุต่างๆให้บริสุทธิ์ ดังนั้นลูกจึงต้องจำไว้ว่าวัตถุเหล่านี้คือดวงวิญญาณ ทั้งสามสิ่ง: ทัศนคติ กระแสจิต และบรรยากาศนั้นเชื่อมโยงกัน ด้วยทัศนคติของลูกทำให้เกิดกระแสจิต และกระแสจิตเหล่านั้นจะสร้างบรรยากาศขึ้นมา อย่างไรก็ตาม สิ่งหลักคือทัศนคติของลูก หากลูกคิดว่าการเปิดเผยของพ่อจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแล้ว วิธีที่รวดเร็วในการทำเช่นนั้นคือลูกแต่ละคนต้องพยายามทำให้ทัศนคติของลูกเป็นบวกต่อตัวลูกเองและผู้อื่น ลูกอาจมีความรู้ที่เต็มเปี่ยม แต่อย่าปล่อยให้จิตใจของลูกซึมซับสิ่งที่เป็นลบ ความหมายของเชิงลบคือขยะ ตอนนี้ให้ทัศนคติของลูกมีพลัง สร้างกระแสจิตที่ทรงพลัง สร้างบรรยากาศให้ทรงพลัง เพราะลูกทุกคนเคยมีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยความเร็วที่ช้ามากด้วยคำพูดและคำสอน มันเกิดขึ้น แต่ด้วยความเร็วที่ช้า หากลูกต้องการความเร็วที่รวดเร็ว ก็จงเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ เป็นตัวของการให้อภัย และเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา และเปลี่ยนแปลงบรรยากาศด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ ดูลิ ลูกทุกคนได้เห็นในทางปฏิบัติแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่สร้างความประทับใจสูงสุดให้กับใครก็ตามที่มายังมตุบัน บรรยากาศ แม้ว่าทุกคนจะตามลำดับกันไปที่นี่เช่นกัน แต่มันคือสนามแห่งการกระทำของพ่อบราห์มา คือดินแดนแห่งพรของบัปดาดาที่เปลี่ยนแปลงบรรยากาศ ลูกมีประสบการณ์กับสิ่งนี้แล้วใช่ไหม? ดังนั้น การสร้างบรรยากาศด้วยกระแสจิตก็คือการประทับรอยลงบนหัวใจด้วยความเร็วสูง บรรยากาศประทับลงบนหัวใจของพวกเขา สิ่งที่เราทำได้ยินสามารถลืมได้ แต่บรรยากาศประทับลงบนหัวใจของพวกเขาและไม่สามารถลืมได้ มันเป็นอย่างนี้หรือไม่? บัปดาดาได้ยินอยู่เรื่อยๆว่า: การเปิดเผยจะเกิดขึ้นเมื่อใด? ลูกมีการสนทนาจากใจถึงใจในบัดนี้เองเป็นอย่างดี นั่นเป็นเรื่องดี พันดาวาสพูดดี ตอนนี้ลูกจะทำอะไร? สร้างบรรยากาศให้ทรงพลัง ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์หรือสถานที่อื่นใด หรือหากลูกอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก แม้แต่ในตอนนั้น ก็สร้างบรรยากาศให้ทรงพลัง หากบรรยากาศในทุกหนแห่งปราศจากอุปสรรคโดยสิ้นเชิงและเต็มไปด้วยความเมตตา ความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์แล้ว การเปิดเผยจะไม่ใช้เวลานาน

บัปดาดาจำวันที่ท่านให้แก่ลูกได้ ท่านจะชอบบัญชีใช่หรือไม่? ลูกทุกคนต่างก็มีบัญชีของตนเองใช่ไหม? ดังนั้น บัปดาดาจะตรวจสอบบัญชีของลูกว่าลูกยังคงเป็นดวงวิญญาณที่มีความเมตตา ความปรารถนาดี และความรู้สึกที่บริสุทธิ์ในทัศนคติสายตา และคำพูดของลูกก็เปอร์เซ็นต์ จนถึงตอนนี้ ลูกยังคงมีเวลาอย่างน้อย 15 วัน ลูกมีมากกว่านั้น อัจชะ ใครที่ยังไม่

ได้ทำเช่นนี้ ให้ทำในตอนนี้ แล้วลูกจะสอบผ่าน ใส่ฟูลสต็อปและกลายเป็นมหาสมุทรแห่งความเมตตา กลายเป็นมหาสมุทรแห่งการให้อภัย (บัพดาดาทำการฝึกดริล)

ลูกทุกคนได้ยินไหม อัจชะ ทั้งสามกลุ่มที่มาที่นี่เพื่อพบปะและประชุม... ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม SPARC ยกมือขึ้น อัจชะ ดีมาก ตอนนีให้ทำวิจัยในหัวข้อนี้ นั่นคือ ลูกจะทำให้บรรยากาศสูงส่งได้อย่างไรในทางปฏิบัติ ลูกกำลังค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้อยู่ใช่หรือไม่? เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศเช่นนั้น ลูกควรเก็บอะไรไว้ในสติปัญญา การกระทำใดที่ลูกต้องทำ และสิ่งที่ลูกต้องทำกับสายสัมพันธ์และความสัมพันธ์ของลูก เป็นสิ่งดีที่ลูกทำให้ตัวเองอยู่อย่างเสมอ นั่นเป็นสิ่งที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม บัพดาดาปรารถนาที่จะเห็นประสบการณ์ในทางปฏิบัติของทุกสิ่งที่ลูกทำในทางปฏิบัติ และผลลัพธ์ของสิ่งนั้นคืออะไร หากมีสิ่งกีดขวางใดๆ อยู่ระหว่างนั้น สิ่งนั้นคืออะไร สัมผัสประสบการณ์นี้ในทางปฏิบัติและดูด้วยตัวลูกเอง อย่าเพียงแค่อ้างอิงประเด็นที่ลูกต้องทำสิ่งนี้และสิ่งนี้ออกมา! ไม่! จงทำในทางปฏิบัติ! สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวลูกเอง และแสดงให้เห็นด้วยการเป็นตัวอย่าง แล้วตัวอย่างนั้นจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ สิ่งนี้โอเคไหม? คนนี้ (รามเชป) เป็นเครื่องมือ นี่เป็นสิ่งที่ดี บัพดาดาบอกว่าลูกยังคงมีเวลาอีก 15 วัน มันยังไม่จบ ตอนนี เวลาผ่านไปมาก แต่ยังมีเวลาเหลืออยู่เล็กน้อย ดังนั้นกลุ่ม SPARC ควรทำสิ่งนี้ในทางปฏิบัติ และสาธิตให้ผู้อื่นดูด้วย สิ่งนี้โอเคไหม? ลูกจะทำสิ่งนี้ได้หรือไม่? เป็นไปได้ไหม? อัจชะ มันเป็นเรื่องที่ดี ดีมาก อัจชะ

กลุ่มการประชุมที่สองคือกลุ่มการขนส่ง (ยานยนต์ ยานพาหนะ): ผู้ที่มาจากแผนกขนส่งให้ความสุขกับทุกคน ผู้ที่มาจากแผนกขนส่ง ยกมือขึ้น อัจชะ (มีทั้งบราเธอร์และซิสเตอร์) ไม่มีความรอดพ้นใดๆหากไม่มีบราเธอร์และซิสเตอร์ อัจชะ ผู้ที่มาจากแผนกขนส่งจะทำอะไร? ลูกเพียงแค่ว่าส่งคนไปท่องทัวร์หรือไม่? คนจากแผนกขนส่งควรทำโครงการให้เกิดขึ้นในบันดาลูกเอง เพื่อที่ลูกจะสามารถพาดวงวิญญานใดๆก็ตามไปอยู่เหนือโลกแห่งความทุกข์ในเวลาอันสั้นที่สุด และพาพวกเขาไปจาริกแสวงบุญแห่งความสงบเป็นเวลาสั้น ๆ โอเค อาจจะทำให้พวกเขาไปถึงอาณาเขตสูงสุดได้ แต่พวกเขาอย่างน้อยก็สามารถมีการจาริกแสวงบุญแห่งความสงบในโลกแห่งความทุกข์ได้ วางแผนให้มากมายสำหรับสิ่งนั้น ลูกกำลังทำให้แน่ใจว่าศาสนของบัพดาดาจะไปถึงผู้จาริกแสวงบุญทั้งสี่ประเภท ลูกจะต้องทำให้พวกเขาไปถึงที่นั่นได้อย่างแน่นอน เพราะไม่ควรมัวใจหรือแผนกใดที่ลูกทิ้งไว้ข้างหลัง เป็นเรื่องดีที่ได้มีการคิดค้นแผนกต่างๆขึ้นมา นี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้ไม่มีคำพร่ำบ่นใดๆ จะไม่มีแผนกใดที่ลูกทิ้งไว้ข้างหลัง ทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะให้แผนกของตัวเองก้าวไปข้างหน้า นี่เป็นเรื่องที่ดีมาก อย่างไรก็ตาม แผนกใดๆก็ตามที่ลูกสร้างขึ้นมานจนถึงตอนนี้ – แผนกต่างๆ ลูกสร้างขึ้นมานานแค่ไหนแล้ว? เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งหรือสองปี? หรือนานกว่านั้น? (10 ถึง 12 ปี) แผนกต่างๆเริ่มทำงานรับใช้มาเป็นเวลา 10 ถึง 12 ปีได้แล้วหรือยัง? อัจชะ นั่นเป็นเวลานานมาก บัพดาดามีความคิดหนึ่งสำหรับแผนกต่างๆทั้งหมด บัพดาดาพูดเรื่องนี้สองหรือสามครั้งแล้ว แต่มันยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าแผนกแต่ละแผนกจะทำงานรับใช้มากี่ปีแล้วก็ตาม ลูกที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้จากแต่ละแผนกไม่ว่าพวกเขาจะให้ความร่วมมือหรือเป็นโยคีครึ่งๆกลางๆ หรือไม่ว่าพวกเขาจะมาเป็นครั้งคราวและไม่ประจำสม่ำเสมอก็ตาม อย่างน้อยก็ควรมีห้าดวงวิญญานเช่นนั้นจากแต่ละแผนกมาที่นี่ ขอให้ทุกคนในมกุฏบันเห็นวาทะทุกแผนก แม้จะไม่ถึง 10 หรือ 12 คนก็ตาม ขอให้มียังน้อย 5 คนที่มั่นคงมาก ซึ่งเป็นดวงวิญญานที่ให้ความร่วมมือที่ดีมากและเป็นเครื่องมือสำหรับงานรับใช้ที่ดีมากปรากฏออกมา ลูกสามารถนำดวงวิญญานเช่นนั้นอย่างน้อย 5 คนมาที่นี่ได้หรือไม่? หากพวกเขาสามารถมาได้ ก็จงพาพวกเขามา ลูกจะนำพวกเขามาเมื่อใด? นั่นก็ขึ้นอยู่กับดาดี อย่างน้อยพวกเขาควรมีค่าที่จะได้พบกับบัพดาดา อย่างน้อย 5 คนสามารถปรากฏตัวได้ บาบามาไม่ได้ขอมากกว่านั้น แต่ขอเพียง 5 คนเท่านั้น จากนั้นดาดีเหล่านี้จะตรวจสอบพวกเขาเอง

กลุ่มการประชุมที่สามคือกลุ่มของวิศวกร: เป็นหน้าที่ของวิศวกรที่จะวางแผน ดังนั้น ลูกได้วางแผนสำหรับความพยายามอย่างเข้มข้นหรือลูกเพียงแค่ว่าวางแผนสำหรับงานรับใช้หรือไม่? ให้วิศวกรวางแผนใหม่สำหรับความพยายามอย่างเข้มข้นทุกเดือน ลูกให้คำแนะนำและดาดีจะสรุปให้เสร็จสิ้น ดาดีเป็นมิตรร่วมทางของลูก อย่างไรก็ตาม ให้วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์วางแผนเพื่อที่ว่าโลกใหม่จะมาถึงอย่างรวดเร็ว ลูกจะยังคงมีการพบปะมีการประชุมและวางแผนกันต่อไปเรื่อยๆหรือไม่? อีกนานแค่ไหน? เวลานี้จงวางแผนอย่างรวดเร็ว เพราะเป้าหมายของแผนกของลูกคือการสร้างแผนเช่นนั้นเพื่อให้อาณาจักรของลูกเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้น จงวางแผนเช่นนั้น ในงานรับใช้เช่นกัน ให้วางแผนเช่นนั้นเพื่อเผยให้เห็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในเวลาอันสั้น ลูกจะวางแผนเช่นนั้นหรือไม่? ลูกจะวางแผนเช่นนั้นใช่หรือไม่? บาบามาจะได้ยินรายงานทั้งหมดในการประชุมครั้งล่าสุด แผนกต่างๆวางแผนอะไรเพื่อให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้น? ลูกต้องไม่เพียงแต่วางแผนเท่านั้น แต่ต้องฝึกฝนและนำไปใช้ในทางปฏิบัติภายใน 15 วันด้วยเช่นกัน สิ่งนี้

โอเคไหม? ตอนนี้มันต้องกลายเป็นเรื่องในทางปฏิบัติได้จริงแล้วใช่ไหม? ลูกทุกคนพูดกันและกันว่า – เพราะบัปเตตาได้ยื่นการสนทนาจากใจถึงใจของทุกคน – ลูกทุกคนพูดถึงการเปิดเผย อย่างไรก็ตาม ก่อนอื่นใด ให้ตัวลูกเองถูกเปิดเผยก่อน พ่อก็จะได้รับการเปิดเผยโดยผ่านลูกเช่นกันใช่ไหม? อ้อชะ ลูกสามารถมีสมาธิกับทัศนคติของลูกในตอนนี้ได้หรือไม่? ทัศนคติของใครก็ตามไม่ควรมาสู่ความปั่นป่วน ขอให้ทัศนคตินั้นไม่สั่นคลอน จดจ่อ และทรงพลัง (บัปเตตาทำการฝึกดริล) อ้อชะ

ถึงลูกๆ ที่เฝ้าแต่ทำงานรับใช้ทุกคนในทุกหนแห่ง ถึงผู้ที่รับใช้ด้วยกระแสดิจิทัลที่สูงส่ง ถึงลูกๆ ที่ใช้ความพยายามอย่างเข้มข้นถึงเจ้าสมุทรแห่งการให้อภัยที่ทำให้ทุกดวงวิญญาณที่อ่อนแอมีพลังด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์อยู่เสมอ ถึงลูกๆ ที่เป็นนายที่ทรงอำนาจเช่นนั้น ขอส่งความรัก ความระลึกถึง และนมัสตมามากมายจากบัปเตตา

พร: ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณญาณและโยคีที่ประสบความสำเร็จในทุกงานตามเวลา ความรู้หมายถึงความเข้าใจ ดวงวิญญาณที่รู้จักคือผู้ที่ทำงานของเขาด้วยความเข้าใจในเวลาที่ถูกต้องและประสบความสำเร็จในงานนั้น สิ่งซึ่งบอกของบุคคลที่รู้จัก (มีความรอบรู้) คือเขาไม่เคยถูกหลอกหลวง และสิ่งซึ่งบอกของดวงวิญญาณโยคีคือเขามีสติปัญญาที่สะอาดและแจ่มใส ผู้ที่มีสติปัญญาสะอาดและแจ่มใสจะไม่พูดว่า "ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร" ดวงวิญญาณที่รอบรู้และโยคีไม่สามารถพูดคำเช่นนั้นได้ พวกเขาใช้ความรู้และโยคะในทุกการกระทำที่พวกเขาทำ

คติพจน์: เพียงผู้ที่อยู่อย่างตระหนักถึงชั้นสการ์และธรรมชาติดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปเท่านั้นที่สามารถอยู่อย่างไม่ว้าวุ่นสั่นคลอน

*** โอม ชานดี ***